

Số: **302** /QĐ-BCĐ

Trà Vinh, ngày **31** tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về việc thẩm định, công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi-rút Corona gây ra (dịch bệnh Covid-19) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo);

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi-rút Corona gây ra (dịch bệnh Covid-19) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Phó Trưởng ban và thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi-rút Corona gây ra (dịch bệnh Covid-19) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường

hô hấp cấp do chủng vi-rút Corona gây ra (dịch bệnh Covid-19) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi-rút Corona gây ra (dịch bệnh Covid-19) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí tạm thời về việc thẩm định, công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là doanh nghiệp) trong thời gian thực hiện Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Điều kiện áp dụng: Doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”.

Điều 2. Giao Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trong việc thẩm định, công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” theo Bộ tiêu chí tạm thời ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- BLĐ VP.UBND tỉnh;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, KT. 10

TRƯỞNG BAN



CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Văn Hân

BỘ TIÊU CHÍ TẠM THỜI

Về thẩm định, công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án “3 tại chỗ”,
 “1 cung đường 2 điểm đến” đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh
 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: **302** /QĐ-BCĐ ngày **31** /8/2021
 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh)

STT	NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ	Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
1	CÁC TIÊU CHÍ VỀ HÀNH CHÍNH		
1	Doanh nghiệp có xây dựng và báo cáo cơ quan chức năng phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, cam kết chịu trách nhiệm nếu vi phạm.		
2	Doanh nghiệp có kế hoạch phòng, chống dịch Covid -19 phù hợp với đơn vị.		
3	Doanh nghiệp có bảng danh sách người lao động đăng ký làm việc theo phương án “3 tại chỗ”, kèm bản cam kết tự nguyện tham gia phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”; thực hiện các quy định phòng, chống dịch của người lao động.		
4	Doanh nghiệp chỉ được sử dụng những người lao động có đủ điều kiện sau:		
4.1	Công nhân, người lao động phải được tiêm vắc xin trước khi đi làm tối thiểu 14 ngày; chỉ sử dụng người lao động tại nơi đã được cơ quan y tế và chính quyền địa phương xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch trong thời gian trước ngày dự kiến làm việc 28 ngày.		
4.2	Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc đơn vị có chức năng đủ điều kiện xét nghiệm PCR thực hiện) trước thời gian dự kiến làm việc không quá 01 ngày.		
4.3	Người lao động, công nhân không có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 (ho, sốt, khó thở,...).		
5	Doanh nghiệp thực hiện giảm quy mô sử dụng lao động, chỉ được bố trí tối đa 50% lao động so với tổng số lượng lao động ở kỳ báo cáo gần nhất đối với doanh nghiệp có trên 500 người lao động. Doanh nghiệp có số lượng lao động dưới 500 lao động được sử dụng số lượng lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, nhưng tối đa không quá 250 lao động.		

STT	NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ	Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
6	Doanh nghiệp phải có thành lập Tổ an toàn Covid-19 có chức năng quản lý phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, trong đó có thành phần y tế giám sát thực hiện việc tuân thủ phòng, chống dịch của cơ sở sản xuất kinh doanh và báo cáo kết quả giám sát hàng ngày cho Trạm Y tế cấp xã, Ban Quản lý Khu kinh tế (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nếu cơ sở nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp) và Ủy ban nhân dân cấp huyện.		
7	- Doanh nghiệp thực hiện tự đánh giá (mỗi tuần 01 lần) nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. kết quả đánh giá xếp loại nhóm nguy cơ lây nhiễm đạt: Rất ít nguy cơ lây nhiễm hoặc nguy cơ lây nhiễm thấp. - Kết quả tự đánh nguy cơ lây nhiễm doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế (hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nếu cơ sở nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp).		
8	Doanh nghiệp có bản cam kết tự chịu trách nhiệm phải thực hiện nghiêm phương án, trường hợp vi phạm thì bị xử lý theo quy định pháp luật về phòng, chống dịch.		
9	Đối với doanh nghiệp có phương án “1 cung đường 2 điểm đến”, xây dựng phương án vận chuyển người lao động phải đảm bảo yêu cầu sau:		
9.1	Đăng ký lịch trình cụ thể (có sơ đồ) và đảm bảo: chở không quá 50% số người theo giấy phép được cấp, đánh dấu ghế ngồi đảm bảo giãn cách, mở cửa sổ, cửa thông gió nếu có thể khi di chuyển, có sẵn dung dịch sát khuẩn tay, có thùng đựng rác trên xe, có camera giám sát trên xe.		
9.2	Lập danh sách, cố định chỗ ngồi cho từng người trên xe gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nếu có thay đổi danh sách thì gửi trước đó 1 ngày.		
9.3	Lái xe, phụ xe phải được tiêm vắc xin (tuân thủ theo quy định điều kiện được làm việc của công nhân tại mục 4.1) thường xuyên sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển, chỉ cho người lao động có tên trong danh sách lên xe và di chuyển đúng tuyến cố định đã cho phép, không dừng đỗ dọc đường, vệ sinh, khử khuẩn xe cuối mỗi ngày.		
9.4	Người lao động trước khi lên xe phải được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và ngồi đúng vị trí theo sơ đồ, luôn thực hiện 5K.		
II	CÁC YÊU CẦU KHU VỰC SẢN XUẤT		
1	Sắp xếp, bố trí khu vực sản xuất phải đảm bảo: - Thực hiện giãn cách làm việc tối thiểu 02 mét giữa 02 người. Tùy loại hình Công ty và theo quy mô doanh nghiệp bố trí nhưng phải đảm bảo 5K. - Mỗi tổ/chuyên tối đa 30 người. - Lối đi thông thoáng giữa các tổ/chuyên/khu vực sản xuất và có thiết		

STT	NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ	Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
	kê lối vào, lối ra. - Thực hiện thông gió nhà xưởng; hạn chế tối đa sử dụng máy lạnh trong phòng kín.		
2	Doanh nghiệp chịu trách nhiệm yêu cầu người lao động thực hiện 5K nghiêm túc, đảm bảo trang bị đầy đủ cho người lao động sử dụng đúng, đầy đủ khẩu trang, kính chắn giọt bắn trong suốt quá trình làm việc.		
3	Doanh nghiệp lắp đặt camera và thường xuyên giám sát toàn bộ khu vực sản xuất, kinh doanh; chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, truy vết (trong trường hợp có người lao động nhiễm bệnh).		
4	Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ.		
5	Vệ sinh, khử khuẩn nhà xưởng định kỳ sau mỗi ca làm việc và quản lý chất thải theo quy định tại mục V Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 .		
III	CÁC YÊU CẦU NƠI LƯU TRÚ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG		
1	Doanh nghiệp bố trí khu lưu trú tách biệt với sản xuất; phân khu nam riêng, nữ riêng; có biển báo “KHU VỰC LƯU TRÚ TẬP TRUNG - KHÔNG PHẠM SỰ MIỄN VÀO”; bố trí đầy đủ dung dịch rửa tay, sát khuẩn.		
2	Bố trí người lao động cùng tổ/chuyên/phân xưởng nghỉ cùng chỗ để giám sát.		
3	Có bảng nội quy của nơi lưu trú.		
4	Doanh nghiệp lắp đặt hệ thống camera giám sát tại công/lối ra, vào khu lưu trú; chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, truy vết (trong trường hợp có người lao động nhiễm bệnh).		
5	Đảm bảo thông thoáng (hạn chế sử dụng máy lạnh), diện tích ở không nhỏ hơn 5m ² /người; khoảng cách ngủ, nghỉ giữa các công nhân tối thiểu 2 mét; số người ở cùng nhóm không quá 30 người và có vách ngăn riêng từng nhóm, đảm bảo việc di chuyển phân luồng lối ra, vào khu vực này.		
6	Bố trí số lượng nhà vệ sinh bảo đảm công tác phòng, chống dịch nên bố trí riêng cho từng chuyên, xưởng; bố trí đầy đủ dung dịch rửa tay, sát khuẩn.		
7	Đảm bảo đầy đủ các điều kiện thiết yếu như điện, nước sạch.		
8	Thực hiện vệ sinh môi trường, quản lý rác thải, khử khuẩn hàng ngày.		
9	Các khu lưu trú không được qua lại với nhau để đề phòng trường hợp lây nhiễm bệnh.		
IV	CÁC YÊU CẦU KHU VỰC NHÀ ĂN		
1	Tổ chức bếp ăn tại chỗ, nhân viên nhà ăn được tuyển chọn yêu cầu giống như người lao động tham gia “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”		

STT	NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ	Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
2	Cung cấp lương thực, thực phẩm bằng hình thức mua trực tuyến, giao hàng tại công bảo vệ; thực hiện khử khuẩn trước khi đưa vào nhà máy. Các cơ sở cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp phải ký giấy cam kết phòng, chống dịch với doanh nghiệp nhận cung cấp dịch vụ.		
3	Tổ chức ăn giãn cách: ăn theo ca, ăn theo tổ/chuyên sản xuất đảm bảo khoảng cách ngồi ăn giữa công nhân tối thiểu khoảng cách 02 mét hoặc có vách ngăn. Sau mỗi ca ăn phải tổ chức khử khuẩn.		
4	Bố trí khu vực ăn theo quy trình 01 chiều: công nhân vào ăn (theo lối vào và ra khỏi nhà ăn (theo lối ra).		
5	Bố trí khu vực rửa tay, sát khuẩn tại lối ra, vào nhà ăn.		
6	Đảm bảo các nguyên tắc an toàn thực phẩm, lưu mẫu thức ăn theo quy định.		
7	Doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát toàn bộ khu vực nhà ăn; chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, truy vết (trong trường hợp có người lao động nhiễm bệnh).		
V	CÁC YÊU CẦU PHÒNG NGỪA KHÁC		
1	Định kỳ ít nhất 01 lần/tuần tổ chức xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR mẫu gộp cho toàn bộ người lao động, quản lý của doanh nghiệp theo danh sách đăng ký đã được duyệt. Phải do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc cơ sở y tế có đủ điều kiện xét nghiệm PCR thực hiện.		
2	Doanh nghiệp phải bố trí khu vực/phòng cách ly tạm thời cho những trường hợp nghi nhiễm F0, F1, F2 và người có liên quan tại doanh nghiệp trong thời gian chờ cơ quan chức năng xử lý theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh (không liên quan với nơi sản xuất, ăn, nghỉ của người lao động).		
3	Trong thời gian thực hiện “03 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điem đến” không được phép cho người ngoài danh sách đăng ký ban đầu, người không có trách nhiệm vào doanh nghiệp. Trường hợp thay đổi nhân sự (thay thế hoặc giảm số lượng người lao động, không xem xét trường hợp tăng số lượng người lao động) thì phải đảm bảo thực hiện đúng quy định tại mục 3, 4 phần I và có ý kiến chấp thuận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế (hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nếu doanh nghiệp nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp).		
4	Trong thời gian thực “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điem đến” không cho phép người lao động rời khỏi doanh nghiệp, trừ trường hợp khẩn cấp phải có ý kiến chấp thuận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nếu doanh nghiệp nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp).		
5	Doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát và thực hiện nghiêm 5K tại cổng ra vào doanh nghiệp; chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, truy vết (trong trường hợp có người lao động nhiễm bệnh).		
6	Bố trí khu vực giao và nhận hàng nằm riêng biệt khu sản xuất kinh		

STT	NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ	Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
	doanh, khu ăn và nghỉ của doanh nghiệp; khi giao nhận hàng phải khử khuẩn; lắp đặt camera giám sát tại khu vực này và lưu trữ theo quy định nêu trên.		
7	Đối với người lái xe và phụ xe thực hiện giao nhận hàng là nhân viên của doanh nghiệp; bảo vệ doanh nghiệp thường xuyên tiếp xúc với người bên ngoài phải bảo đảm: - Bố trí khu vực ăn, ở, ngủ, nghỉ riêng biệt với các lao động còn lại. - Ngoài việc thực hiện xét nghiệm bằng pháp phương pháp Realtime RT-PCR như các lao động còn lại thì phải thực hiện thêm test nhanh 03 ngày/lần.		
8	Đối với người lái xe và phụ xe thực hiện giao nhận hàng là người bên ngoài doanh nghiệp phải bảo đảm: - Thực hiện sắp xếp giao nhận ngoài cổng doanh nghiệp, không cho phép vào doanh nghiệp. - Trường hợp không thể sắp xếp giao nhận ngoài cổng, yêu cầu lái xe và phụ xe không rời khỏi xe trong lúc giao nhận hàng. - Phải có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm và tuân thủ đúng bảo hộ cá nhân, vệ sinh, khử khuẩn xe khi đến doanh nghiệp.		
VI	THÀNH PHẦN THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN		
1	Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo).		
2	Đơn vị tham mưu:		
2.1	Đối với các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp: Do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.		
2.2	Đối với các doanh nghiệp ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp: Do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.		
3	Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Công an tỉnh; Sở Công thương; Liên đoàn Lao động tỉnh; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện có doanh nghiệp đóng trên địa bàn.		
4	Công nhận: Doanh nghiệp được công nhận phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” khi đạt 100% các tiêu chí nêu trên.		
VII	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ, ĐỘT XUẤT		
1	Thành phần kiểm tra như mục VI.		
2	Tần suất kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất: ít nhất 01 tuần/lần.		
VIII	CÁC BIỆN PHÁP CHẾ TÀI, XỬ LÝ		
1	Các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu trên thì mới được phép thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” không đáp ứng thì tạm dừng trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.		
2	Các doanh nghiệp khi thực hiện phương án sản xuất “03 tại chỗ”, “1		

STT	NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ	Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
	cung đường 2 điểm đến” để xảy ra ca nhiễm phải dừng ngay việc sản xuất, kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.		
3	<p>Trong trường hợp đã thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” nhưng doanh nghiệp để xảy ra dịch bệnh tại doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo các quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xử phạt hành chính: Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”. - Xử lý hình sự: Trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015. - Các quy định khác của pháp luật và của tỉnh. 		
IX	CÁC BIỂU MẪU		
1	Mẫu số 1: Bản cam kết tự nguyện tham gia thực hiện phương án “03 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” của người lao động.		
2	Mẫu số 2: Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch covid-19 của doanh nghiệp khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”.		

*Mẫu số 1: Bản cam kết tự nguyện tham gia thực hiện phương án “3 tại chỗ”,
“1 cung đường 2 điểm đến” của người lao động*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2021

BẢN CAM KẾT
TỰ NGUYỆN THAM GIA THỰC HIỆN
PHƯƠNG ÁN “3 TẠI CHỖ”, “1 CUNG ĐƯỜNG 2 ĐIỂM ĐẾN”

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:Giới tính..... Quốc tịch.....

Nơi cư trú/lưu trú:

Điện thoại:.....

Vị trí làm việc: Phòng/ban/phân xưởng

Tôi tự nguyện tham gia thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp.....và cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp như sau:

1. Thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và tuân thủ nội quy của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Luôn đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách với người xung quanh trong suốt thời gian ăn, ở và làm việc.

- Thường xuyên rửa tay, sát khuẩn tay, đặc biệt là trước và sau khi ăn; trước và sau khi đi vệ sinh; sau khi tiếp xúc với các bề mặt như tay nắm cửa, nút bấm thang máy,...

- Chấp hành việc xét nghiệm Covid-19 khi có yêu cầu của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

- Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi; không khạc, nhổ bừa bãi.

- Thực hiện bỏ khẩu trang, khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác đúng quy định.

- Thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao động và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn.

- Không tụ tập đông người, đảm bảo khoảng cách khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa, sau giờ ăn, hết thời gian làm việc,...

- Không tổ chức liên hoan, ăn uống, tụ tập thành các nhóm đông người.

- Báo cho người quản lý/bộ phận y tế tại nơi làm việc khi bản thân và đồng nghiệp khi có trường hợp sốt, ho, đau rát họng, khó thở,... hoặc sau khi biết tiếp xúc với các đối tượng nghi nhiễm, nhiễm bệnh.

- Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nghi nhiễm/nhiễm Covid-19.

- Không tự ý rời khỏi nhà máy khi không có sự chấp thuận của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Không tuyên truyền phát tán các thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 không chính thức, chưa được kiểm chứng.

2. Thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tuân thủ quy định, hướng dẫn xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại nơi làm việc theo yêu cầu của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm và bị xử lý vi phạm theo nội quy công ty và quy định pháp luật.

Bản cam kết này được lập thành 03 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (trong KKT, KCN là Ban Quản lý Khu kinh tế, bên ngoài là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) giữ 01 bản./.

**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
SỬ DỤNG LAO ĐỘNG**

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký ghi rõ họ và tên)

Mẫu 2: Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
“3 TẠI CHỖ”, “1 CUNG ĐƯỜNG 2 ĐIỂM ĐẾN”**

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Doanh nghiệp:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại: Mail:.....

Mã số doanh nghiệp:.....

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/bà):.....

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Doanh nghiệp xin cam kết với Ban Quản lý Khu kinh tế/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc, đúng, đầy đủ bộ tiêu chí thực hiện phương án “03 tại chỗ” đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tỉnh ban hành.

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các biện pháp, phòng chống dịch của người lao động ở tại doanh nghiệp, đặc biệt là quy định 5K của Bộ Y tế, đảm bảo người lao động không tụ tập, tổ chức liên hoan, ăn uống ngoài giờ làm việc, tuyệt đối không để người lao động tự ý ra khỏi doanh nghiệp cũng như tiếp xúc với đối tượng bên ngoài.

3. Khi có ca nghi nhiễm/nhiễm Covid-19 lập tức ngừng hoạt động sản xuất, kích hoạt phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, báo ngay với Ban Quản lý Khu kinh tế/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

4. Khi không đáp ứng đủ các tiêu chí hoặc khi bị phát hiện không thực hiện nghiêm túc các tiêu chí của Bộ tiêu chí sẽ phải dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

5. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” hoặc xảy ra dịch tại doanh nghiệp, tùy mức độ

vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định pháp luật về phòng, chống dịch.

6. Bản cam kết này được lập thành 03 bản, doanh nghiệp giữ 01 bản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (trong khu kinh tế, khu công nghiệp là Ban Quản lý Khu kinh tế, bên ngoài là Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội) giữ 01 bản, cơ quan Công an tỉnh giữ 01 bản./.

....., ngày ... tháng ... năm 2021
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)